

SWU Present

จิรวัดน์ เจริญสถาพรกุล
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ

จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์...

มุ่งหน้าสู่สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ



นี่คือแหล่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีเอกลักษณ์เป็นของเราเอง
ภายใต้อุดมการณ์ของมศวที่ว่า “ปราชญ์ผู้ทรงศีล” กล่าวคือบัณฑิตของมศว
จะต้องมีความรู้ประดุกนักปราชญ์และมีความประพฤติ ประดุก ผู้ทรงศีล





กล่าวได้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มศวนั้น เริ่มมีการเรียนการสอนกว่า ๓๐ ปีแล้ว แต่ในระยะแรกๆยังคงเป็นการสอนบางรายวิชาในวิชาพื้นฐานบ้าง วิชาโทบ้าง จนกระทั่งปี ๒๕๓๗ จึงเริ่มมีนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ซึ่งมีนิสิตประมาณ ๓๐ คน แม้ว่าแหล่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์แห่งนี้จะอยู่ในวัยเยาว์ แต่หากเราก็มีการก้าวเดินอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่พวกเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถจัดสรรความมีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้นแม้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในภาควิชาจะถูกจำกัด แต่พื้นที่ทางความคิดในการพัฒนาภาควิชาก็ถูกขยายออกได้ ทั้งนี้ภาควิชามีความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนิสิตชั้นปีละประมาณ ๑๐๐ คน แม้ว่าหลักสูตรนี้ไม่ใช่วิชาชีพที่จริง อย่างไรก็ตามภาควิชาของเราก็มั่นใจว่าเรามีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะสามารถไปทำงานในอาชีพที่หลากหลาย เช่น นักเศรษฐศาสตร์ที่ไปอยู่ในธนาคาร หรือไปอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ หรือแม้แต่ักเศรษฐศาสตร์ที่ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ กล่าวได้ว่าบัณฑิตเกือบทั้งหมดมีงานทำและบางส่วนก็ไฝ่ฝันที่จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จึงไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท สำหรับบรรยากาศของเศรษฐศาสตร์ มศว นั้น บนพื้นที่ทางกายภาพที่จำกัดของภาควิชาเพียง ชั้น ๕ ของตึกคณะสังคมศาสตร์ พลังของคนหนุ่มสาวสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมปัญญาและสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเศรษฐศาสตร์สัญจร ซึ่งคล้ายๆกับค่ายอาสาพัฒนาชนบท ที่ในหนึ่งปีนักเรียนจะพาตัวเองไปสัมผัสกับดินและค้นหาภูมิปัญญาจากชาวบ้าน หรือการพัฒนาทางวิชาการในหมู่นักเรียนเองก็มี เช่น โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างนักเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งแหล่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์แห่งนี้ก็เคยขึ้นถึงอันดับสองของประเทศมาแล้ว นอกจากนี้ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์การจัดการ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์



"ปัจจุบันภาควิชาเศรษฐศาสตร์ตั้งอยู่บนชั้น ๕ ของตึกคณะสังคมศาสตร์ ที่มีทั้งห้องพักอาจารย์ ๑๔ ท่าน ที่มีทั้งสำนักงานเล็กก็มีเจ้าหน้าที่อีก ๒ ท่าน ที่มีทั้งชุมนุมเศรษฐศาสตร์ ห้องเรียน ๔ ห้อง ซึ่งวิชาส่วนใหญ่ของวิชาเอกเรียนที่นี้รองรับนักเรียนทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ คน"



"บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์"

สำหรับในปี ๒๕๕๑ นี้ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์กำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นั่นคือ ภาควิชากำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (School of Economics and Public Policy) ภายใต้การนำของ รศ.ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานในฐานะหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์ นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในฐานะประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ในปีหน้า การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีก็เปิดประตูไปสู่ความเป็นสากล โดยจะมีทั้งโครงการภาคภาษาไทยและสองภาษา (Bilingual Program) กล่าวคือ ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนหลักสูตรปริญญาโทก็จะปรับเปลี่ยนไปในลักษณะที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่าโทควบเอก โดยแก่นสาระของปริญญา PhD (Economics) ภาควิชามีความปรารถนาจะให้มีงานวิจัยเน้นหนักไปทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ นั่นคือพยายามที่จะนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้าไปตอบโจทย์กับปัญหาสาธารณะเพื่อคุณประโยชน์ต่อสังคม สำหรับหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตนั้นภาควิชากำลังอยู่ในช่วงการเตรียมการ ทั้งนี้วางแผนไว้ว่าภายในอีก 3 ปีข้างหน้าเราจะก้าวไปสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้นปริญญา



นี่คือแหล่งผลิตนักเศรษฐศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีเอกลักษณ์เป็นของเราเอง ภายใต้อุดมการณ์ของมศวที่ว่า "ปราชญ์ผู้ทรงศิลป์" กล่าวคือบัณฑิตของมศวจะต้องมีความรู้ประดุกนักปราชญ์และมีความประพฤติประดุกผู้ทรงศิลป์ ดังนั้นสำนักวิชาแห่งนี้มีพันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตให้มีระบบความคิดเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั้งแนวคิดตะวันตกควบคู่ไปกับปรัชญาตะวันออก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความเป็นจิตสาธารณะเพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยต่อไป